

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 54 /BXD-QLN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012

V/v Trả lời Sở Xây dựng Bạc Liêu về đề nghị bổ sung vốn NSTW và nâng mức hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 161/TTr-SXD ngày 17/7/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu (giải trình cụ thể về Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Bạc Liêu) về việc đề xuất bổ sung nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo nội dung Tờ trình trên thì Sở Xây dựng Bạc Liêu đề nghị cấp bổ sung vốn ngân sách trung ương còn thiếu so với kế hoạch để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (3,47 tỷ đồng), đồng thời đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị cấp bổ sung vốn ngân sách trung ương:

Theo báo cáo của Tỉnh thì số hộ thực tế phải hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 8.336 hộ, đến nay Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho 7.551 hộ, đạt tỷ lệ 90,58%. Theo quy định, số vốn cần có để thực hiện hỗ trợ cho 7.551 hộ nói trên khoảng 55 tỷ đồng. Đến nay, Tỉnh đã được Ngân sách trung ương phân bổ 57,285 tỷ đồng (bao gồm cả số vốn ngân sách trung ương cấp bù số vốn đối ứng cho địa phương là 10%). Như vậy, Tỉnh còn trên 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương chưa sử dụng.

Vì vậy, đề nghị Tỉnh sử dụng số vốn ngân sách trung ương chưa sử dụng nói trên để tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số hộ nghèo theo kế hoạch. Đối với số vốn ngân sách trung ương còn thiếu (khoảng 3,5 tỷ đồng), Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối để đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí cho Tỉnh để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

2. Về đề nghị tăng mức hỗ trợ từ Ngân sách trung ương

Theo quy định thì việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo bằng nhiều nguồn vốn khác nhau: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay ưu đãi, vốn huy động từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình. Thực tế cho thấy:

trong các nguồn vốn hỗ trợ thì vốn ngân sách trung ương đóng vai trò hạt nhân để thu hút các nguồn vốn khác, đặc biệt nguồn vốn huy động từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình. Qua báo cáo tổng kết của các địa phương đã hoàn thành Chương trình thì vốn huy động từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, của anh em, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao so với vốn ngân sách trung ương cấp theo quy định và có vai trò quan trọng trong việc giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở đảm bảo diện tích và chất lượng quy định, trong đó nhiều hộ xây dựng được những căn nhà kiên cố, có chất lượng cao. Mặt khác, đến nay, hầu hết các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ, trong đó tỉnh Bạc Liêu cũng gần hoàn thành việc hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn (đạt trên 90%) theo mức hỗ trợ quy định, do đó nếu tăng mức hỗ trợ sẽ gây sự thắc mắc trong nhân dân. Vì vậy, ngoài vốn ngân sách trung ương và vốn vay theo quy định, đề nghị Tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng thời vận động anh em, dòng họ và sự tham gia đóng góp của hộ gia đình để xây dựng nhà ở cho số hộ nghèo còn lại theo kế hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề nghị của Sở Xây dựng Bạc Liêu về việc đề nghị bổ sung vốn ngân sách trung ương và đề nghị tăng mức hỗ trợ, đề nghị quý Sở báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu VT, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG

**CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN**



Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà